

TRÊN HÌNH ẢNH: CÁC CAO ĐẲNG KỸ THUẬT VÀ CỘNG ĐỒNG CỦA WASHINGTON

LỰA CHỌN LÀ CỦA BẠN

34 trường cao đẳng dành cho bạn


Với các cơ sở trên toàn tiểu bang và các lớp học trực tuyến thân thiện với người dùng, hãy tìm những chứng chỉ, loại hình đào tạo và hỗ trợ bạn cần cho dù bạn ở đâu.

80+ chương trình, hàng trăm cơ hội

Chúng tôi biết chính xác nhà tuyển dụng muốn gì... vì chúng tôi làm việc với họ mỗi ngày. Từ kế toán đến lập trình máy tính và khoa học thủy sản (và hơn thế nữa!!), mỗi năm chúng tôi giúp hàng trăm nghìn sinh viên như bạn đảm bảo một tương lai tươi sáng và khởi đầu mới.

Các lựa chọn đặc biệt

Được đào tạo những gì bạn cần để bắt đầu công việc mơ ước có nhu cầu cao. Từ các chứng chỉ tiêu chuẩn ngành đến các chương trình học nghề mà bạn có thể kiếm tiền ngay khi học và phát triển lộ trình nghề nghiệp mới của mình.



LỰA CHỌN TƯƠNG LAI CỦA BẠN.

Không có lựa chọn nào là sai lầm khi nói đến những lộ trình nghề nghiệp tại các trường cao đẳng kỹ thuật và cộng đồng của Washington. Cho dù bạn cần cập nhật kỹ năng hay đã sẵn sàng cho một khởi đầu mới, bạn đều sẽ tìm thấy chương trình đào tạo phù hợp, những hỗ trợ phù hợp... và mức chi phí phù hợp.

Từ đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp và có tâm với hàng chục năm kinh nghiệm trong ngành cho đến một môi trường linh hoạt và thân thiện, tại các trường cao đẳng kỹ thuật và cộng đồng của Washington, tất cả mọi người đều được chào đón.

Bắt đầu dễ dàng hơn bạn nghĩ. Hãy nắm lấy tương lai của chính bạn tại một trường cao đẳng hiểu vị trí của bạn - và biết nơi bạn muốn đi.

MỞ CÁNH CỬA

Từ thất nghiệp đến quyết tâm

Nếu bạn thất nghiệp, Chương trình Đào tạo lại Công nhân của chúng tôi có thể giúp bạn ổn định trở lại. Những người thất nghiệp có thể đủ điều kiện miễn hoặc giảm học phí — cộng với hỗ trợ tìm kiếm việc làm và các lợi ích khác.

Cơ hội nhận một khoản trợ cấp lớn

Hỗ trợ tài chính bổ sung (mà bạn không phải trả lại!) giúp bạn chuẩn bị cho lộ trình nghề nghiệp mới. Trợ cấp Cơ hội giúp sinh viên có thu nhập thấp hoàn thành tối đa một năm học và có chứng chỉ về một nghề nghiệp có mức lương cao, nhu cầu cao. Nhận hỗ trợ về học phí, lệ phí và sách. Ngoài ra, bạn có thể đủ điều kiện nhận dịch vụ chăm sóc trẻ khẩn cấp, làm việc với một cố vấn trong ngành, v.v.

Từ hỗ trợ thực phẩm đến đảm bảo việc làm

Nếu bạn đang nhận được hỗ trợ thực phẩm, bạn có thể đủ điều kiện nhận cơ hội đào tạo duy nhất để có được một công việc với mức lương cao hơn. Chương trình Đào tạo và Việc làm Thực phẩm Cơ bản (BFET) hỗ trợ học phí, tư vấn nghề nghiệp, hỗ trợ chăm sóc trẻ em, trợ giúp tìm kiếm việc làm, v.v.

Lựa chọn là của bạn

Tại các trường cao đẳng kỹ thuật và cộng đồng của Washington, giáo dục là cánh cửa mở ra các cơ hội lớn hơn và tốt hơn. Truy cập [\[link to landing page here\]](#) để khám phá chi tiết về tương lai mới của bạn!